

COVID-19: วงเสวนาณะภาคธุรกิจ ปรับตัวรับ New Normal หนีตายจากโลก ขยับหลังสถานการณ์โควิด-19

นายกlinik สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวในการเสวนาออนไลน์ "New Normal เมื่อโลก (โรค) ขยับ ธุรกิจต้องปรับและรับมือ" ว่า ช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาในช่วงปิดประเทศทำให้รู้ว่าประเทศไทยเก่งเรื่องใดบ้าง ทั้งนี้ ในปัจจุบันการปรับตัวเป็นเรื่องสำคัญมาก หากสามารถปรับตัวได้เร็ว และเปลี่ยนแปลงได้เร็ว เร็วรู้ได้เร็วว่าต้องทำอะไรบ้าง จะทำให้อยู่รอดได้

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี ม.หอการค้าไทย กล่าวว่า "ปีนี้ เศรษฐกิจติดลบแน่ แต่จะลบเท่าไรอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนปีหน้าจะฟื้นหรือไม่ หรือจะฟื้นเร็วขึ้นอยู่กับมาตรการ Re-open ของสหรัฐกับจีน และสถานการณ์กำลังซื้อ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่โลกไม่มีตัวเปรียบเทียบ เพราะที่ผ่านมา 100 ปีเราเจอแต่วิกฤตการณ์ทางการเงิน การล้มลงของสถาบันการเงินเป็นเรื่องที่เราคุ้นชิน"

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า การปรับโครงสร้างธุรกิจหลังโควิดถ้ายังอยากอยู่รอด ไม่จำเป็นต้องวางแผนจากสถานการณ์เลวร้ายที่สุด แต่ควรวางแผนจากสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุด โอกาสมาจากการเปลี่ยนแปลง คนที่จะอยู่รอดในช่วงนี้คือมีสายป่าน มีเงินสด มีสภาพคล่อง เข้มแข็ง สามารถคิดธุรกิจ โครงสร้างการแข่งขันจะลดลงเพราะจะมีคนล้มหายตายจาก

ที่ผ่านมาหอการค้าไทยได้ทำเรื่องสำคัญคือช่วยรัฐบาลในการเปิดเมืองทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญกลับมา แต่เรื่องต่อไปคือทำอะไรไม่ให้นักองงาน ออกจากตลาดงานนานเกินไป ซึ่งก่อนโควิดเราไม่ค่อยมีปัญหา แต่ช่วงนี้จำนวนคนว่างงานจะสูงขึ้น

ที่มา : www.infoquest.co.th

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค พ.ค. อยู่ที่ 48.2



ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี ม.หอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ค. 63 อยู่ที่ 48.2 จาก 47.2 ในเดือนเม.ย.63 เป็นการฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ 15 เดือน หลังจากเริ่มผ่อนคลาธุรกิจได้

โดยมีปัจจัยบวก ได้แก่ รัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1 และ 2, คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%, ส่งออกเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 2.12%

ส่วนปัจจัยลบ มาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19, สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ เผย GDP ไตรมาสแรกปี 63 ติดลบ 1.8% รวมทั้งปรับลดประมาณการปี 63 ลง, รัฐบาลขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินออกไป, ความกังวลปัญหาสงครามการค้า,ราคาน้ำมันชายปลีกในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น, เงินบาทแข็งค่า และผู้บริโภคยังกังวลเศรษฐกิจชะลอตัว

ที่มา : www.posttoday.com